



**นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(Green-Procurement)**

## นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green-Procurement)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยึดถือปฏิบัติ ทั้งตระหนักว่ากระบวนการจัดหาและการบริหารจัดการคู่ค้าเป็นส่วนสำคัญในการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนเพื่อให้กระบวนการจัดหาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผลักดันให้คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบาย “การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Procurement” ขึ้นใช้ในองค์กร และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างกลไกในการลดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยของเสียและมลพิษให้น้อยลง ลดและเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย รวมไปถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งยังสนับสนุนให้หน่วยงานภายในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางดังนี้

1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนจัดหาทรัพยากร การคัดเลือกคู่ค้า และการประเมินคู่ค้า เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์ กำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันแก้ไขความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเพียงพอ
2. ดำเนินการจัดหาและบริหารจัดการคู่ค้าให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยกำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าและกระบวนการสรรหาคู่ค้า เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีความสามารถที่จะส่งมอบสินค้าและบริการตรงกับความต้องการ
3. ดำเนินการจัดหาและบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงการจัดการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (ESG) รวมถึงมุ่งเน้นการสื่อสารและกำกับดูแลคู่ค้าให้ดำเนินการตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)
4. ดำเนินการจัดหาอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม รวมทั้งต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
5. มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงในการคัดเลือกคู่ค้า เพื่อให้แน่ใจว่า มีความโปร่งใส เป็นธรรม รับรู้ความเสี่ยงของคู่ค้า เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและการส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกัน แก้ไขความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเพียงพอ
6. มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ พัฒนา และส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดหาและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
7. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และการไม่ตัดไม้ทำลายป่า

ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารจึงได้ให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Procurement และให้ความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ เพื่อที่จะทำให้กิจกรรมรักษาสິงแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่บริษัท เท่านั้นแต่ ต้องได้รับความร่วมมือจากบริษัทคู่ค้าอีกด้วย โดยกำหนดแนวคิดพื้นฐานของบริษัท ดังนี้

- 1) จัดหาทรัพยากรจากบริษัทคู่ค้าที่ใส่ใจในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง พิจารณาคู่ค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, ISO 14001 และ ISO 45001, Green Industry, Green Label, Energy Label, ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น มีกระบวนการลดการใช้ / นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการพิจารณาผลกระทบตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการเตรียมระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาของสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- 2) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบ ชิ้นส่วนสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่ง ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- 3) จัดหาทรัพยากรจากบริษัทคู่ค้าที่ใส่ใจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเป็นอันดับแรก โดยมีแบบประเมินด้านสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ของภาครัฐ ตลอดจนมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในกระบวนการทำงานของพนักงาน คู่ค้าและผู้รับเหมา เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอดจนมีการตรวจสอบสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

อนึ่ง โดยที่ฝ่ายจัดซื้อเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จึงริเริ่มให้ผนวกโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านห่วงโซ่อุปทาน เข้ากับแนวปฏิบัติการจัดหาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินการต้องคำนึงถึงการดำเนินงานเพื่อสนองตอบกับความต้องการของธุรกิจเป็นหลัก หากคู่ค้ายังไม่ผ่านการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางฝ่ายจัดซื้อ ควรพิจารณาการร่วมมือและสนับสนุนผู้ขาย (Suppliers) ให้มีการปรับปรุง แก้ไข และดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นต่อไป

นโยบายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป



นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)